
 

 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
สมัยวิสามัญ ที่ ๑/๒๕60 

วันที่ 16 มิถุนายน  ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

--------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทนงค์   หลักแหลม ประธานสภา ทนงค์    หลักแหลม 
2 นายจ ารัส   ช้างพลาย รองประธานสภา จ ารัส    ช้างพลาย 
3 นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุก ส.อบต. หมู่ 1 ธมนวรรณ  จันทร์สุก 
4 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย ส.อบต. หมู่ 1 จรัสศรี    อนันต์หลาย 
5 นายกิตติ   ดอกนางแย้ม ส.อบต. หมู่ 2 กิตติ    ดอกนางแย้ม 
6 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก ส.อบต. หมู่ ๒ ธนกานต์ รอดหลัก 
7 นายอ านวย   หลักแหลม ส.อบต. หมู่ ๓ อ านวย    หลักแหลม 
8 นายสาโรจน์   ทับเพียร ส.อบต. หมู่ 4 สาโรจน ์   ทับเพียร 
9 นางสายใจ   ปานอ้น ส.อบต. หมู่ 5 สายใจ    ปานอ้น 

10 นางยุพา     แซ่บู ๊ ส.อบต. หมู่ 5 ยุพา  แซ่บู๊ 
11 นายสมศักดิ์   บรรลือทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 6 สมศักดิ์    บรรลือทรัพย์ 
12 นายสุภชัย   อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6 - 
13 นายชวลิต   สังข์สน เลขานุการสภาฯ ชวลิต    สังข์สน 

 

ผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา นายก อบต. ชัฏ           แสงหิรัญภาดา 
2 นายไพรัช ม่วงไหมทอง รองนายก อบต. ไพรัช           ม่วงไหมทอง 
3 พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส รองนายก อบต. พันโทสวัสดิ์ สีสุกใส 
4 นายถกล เพียรชนะ เลขานุการนายก อบต. ถกล            เพียรชนะ 

 

พนักงาน / ผู้น าชุมชน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางสาวชรัสมิ์ลินา  วสุนธรารตัน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชรัสมิ์ลินา   วสุนธรารัตน ์
2 นายชาญณรงค์ เปรมกมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ชาญณรงค์ เปรมกมล 
3 นางสาวพรทิพย์ ทรัพย์สนอง นักวิชาการสาธารณสุข พรทิพย์  ทรัพย์สนอง 
๔ น.ส.กมนาลักษณ์  เชิดช านาญ หัวหน้าส านักปลัด กมนาลักษณ์   เชิดช านาญ 
๕ จ่าสิบเอกพิสิฏฐ นาคทับ ผู้อ านวยการกองช่าง พิสิฏฐ  นาคทับ 
๖ นายวรานนท์ ผุดผ่อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 วรานนท์  ผุดผ่อง 
๗ นายบรรจง สีสุกใส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บรรจง  สีสุกใส 
๘ นางศุภานน สืบสมบัติ ผู้อ านวยการกองคลัง ศุภานน  สืบสมบัติ 



 

 

-2- 

  เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได ้ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 ด้วย นายสภุชัย  อ่อนละมูล  ส.อบต. หมู่ 2 ขอลาการประชุม 
  1.2 แนะน าพนักงานส่วนต าบลที่ย้ายมาใหม่ ในต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       นางสาวชรัสมิ์ลินา  วสุนธรารัตน์  

   
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1/2560 
  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2560 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1/2560  เมื่อวันที่  
  15 กุมภาพันธ์ 2560 ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน ผู้ใดจะขอแก้ไขขอเชิญได้ 
 ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วย 
 

ที่ประชุม มีมติรับรองการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ประธานสภาฯ ด้วยผู้บริหาร ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในโครงการอุดหนุนไฟฟ้าในการ
 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 5 ซอย 2 อุดหนุนติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 3 - หมู่ 5 อุดหนุน
 การประปาส่วนภูมิภาค ขยายเขตประปาหมู่ 6 และโครงการติดตั้งระบบยับยั้ง
 การจราจร ส่วนรายละเอียดขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาชี้แจง   
 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
 ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจของ
 สภา ส าหรับการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ มีดังนี้ 
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน 
   โอนเพิ่ม 
   ขอโอนเพิ่ม  - โครงการขยายเขตประปา (ส่วนภูมิภาค) ซอยกลางนา หมู่ 6  
       งบประมาณอนุมัติ 250,000 บาท  
       ขอโอนเพ่ิม 43,130 บาท งบหลังโอน 293,130 บาท โอนมาจากโครงการขยายถนน คสล. 
   หมู่ 2 หน้า รพ.สต.  
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบอุดหนุน 
   ขอโอนเพิ่ม  - โครงการอุดหนุนไฟฟ้าในการติดตั้งไฟทางสาธารณะ หมู่ 3 - หมู่ 5  
   งบประมาณอนุมัติ 120,000 บาท ขอโอนเพ่ิม 74,180 บาท งบหลังโอน 194,180 บาท 
   โอนมาจากโครงการขยายถนน คสล. หมู่ 2 หน้า รพ.สต.        
   โครงการอุดหนุนไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 5 ซอย 2 งบประมาณอนุมัติ 120,000 บาท  
   โอนเพิ่ม 30,458 บาท งบประมาณหลังโอน 150,458 บาท โอนมาจากโครงการ 
   ถนน คสล. หมู่ 2 หน้า รพ.สต.  
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   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน 
   ขอโอนเพิ่ม - โครงการติดตั้งระบบยับยั้งจราจรบริเวณทางแยกสาธารณะ งบประมาณอนุมัติ 
   100,000 บาท โอนเพิ่ม 61,200 บาท งบประมาณหลังโอน 61,500บาท  
   โอนมาจาก โครงการถนน คสล. หมู่ 2 หน้า รพ.สต.  
   โอนลด    
   โอนลด  - โครงการขยายถนน คสล. หมู่ 2 งบประมาณอนุมัติ 226,000 บาท งบคงเหลือ
   ก่อนโอน 226,000 บาท โอนครั้งนี้ 209,018 บาท งบประมาณหลังโอน 16,982  บาท
   โอนลด - โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 4 จากศาลเจ้า - บ้าน ด.ต.ประสิทธิ์ พิณทิพย์ 
   งบประมาณอนุมัติ 236,000 บาท งบคงเหลือก่อนโอน 236,000 บาท โอนออก 53,000 
   บาท งบประมาณหลังโอน 183,000 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน  าเสีย งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   โอนเพิ่ม 
   -  ค่าจ้างแหมาก าจัดวัชพืชคลองส่งน้ า หมู่ 4 งบประมาณอนุมัติ 10,500 บาท งบประมาณ
   คงเหลือ 0 บาท งบประมาณโอนเพิ่ม 10,500 บาท งบประมาณ หลังโอน 10,500 บาท 
   โอนจากโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 4 
   - ค่าก าจัดวัชพืช หมู่ 6 - หมู่ 5 จากที่นายเผี่ยว แก้วใหญ่ - นายตุ่น  งบประมาณอนุมัติ 
   5,400 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท โอนเพิ่ม 5,400 บาท งบประมาณหลังโอน  
   5,400 บาท โอนจากโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 4 
   -  ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ า หมู่ 1 จากวัดกลาง - ต าบลท่าเสน งบประมาณอนุมัติ 20,100 
   บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท โอนเพิ่ม 20,100 บาท งบประมาณหลังโอน 20,100 
   บาท โอนจากโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 4 
   -  ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองดิน คลองคอนกรีตส่งน้ า หมู่ 5 จากทางรถไฟ - ที่นายสามารถ  
   งบประมาณอนุมัติ 12,600 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0 บาท โอนเพิ่ม 12,600 
   บาท งบประมาณหลังโอน 12,600 บาท โอนจากโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 4 
   -  ค่าใช้จ่ายขุดลอกคลองส่งน้ า หมู่ 6 จากที่นางทรัพย์ เดชส าราญ - นายหยิน บัวหลวง  
   งบประมาณอนุมัติ 15,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,600 บาท โอนเพิ่ม 
   4,400 บาท งบประมาณหลังโอน 15,000 บาท โอนจากโครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 4 
   เหตุผลในการโอนครั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอและในส่วนของโครงการขุด
   ลอกคลอง มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เพราะการด าเนินการดาดคลองใหม่ ไม่สามารถ
   ด าเนินการได้ทัน     
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่าน
 ใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขานุการสภาชี้แจง 
 โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ านวน 10 เสียง ประธานสภางดออกเสียง ไม่มีผู้ใดไม่อนุมัติ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาต าบล พ.ศ.2560 (ครึ่งแรก) 
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาชี้แจง 
 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) ข้อ 14(5) ซึ่ง
 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นอย่าง
 น้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งในครึ่งปี
 แรกล่าช้าไป ส าหรับการประเมินผลในครึ่งปีแรก ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน 
 ซึ่งสรุปโครงการพัฒนาที่อยู่ในข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 2560 ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ 
  1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม จ านวนกิจกรรมที่อยู่ในแผน 
 53 โครงการ จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.58 %
 จ านวนเงินงบประมาณที่ด าเนินการไปแล้ว 2,025,240 บาท 
 2. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการน้ า จ านวนกิจกรรมโครงการที่อยู่ในแผน 10 
 โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 % อยู่
 ระหว่างด าเนินการ 
  3. ด้านการบริหารจัดการ จ านวนโครงการที่อยู่ในแผน 19 โครงการ จ านวน
 โครงการที่ด าเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.42 % จ านวนเงิน
 งบประมาณท่ีด าเนินการไปแล้ว 432,000 บาท 
 4. ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ 24 โครงการ 
 จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 % จ านวนเงิน
 งบประมาณท่ีด าเนินการแล้ว 805,070 บาท  
  5. ด้านเศรษฐกิจชุมชน จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ 9 โครงการ จ านวนโครงการ
 ที่ด าเนินการจริง 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55 % 
 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ 12 
 โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.66% 
 จ านวนเงินงบประมาณท่ีด าเนินการแล้ว 71,370 บาท  
 ส าหรับการรายงานผลด าเนินการ เป็นการรายงานเพื่อทราบไม่มีการลงมติ 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านสมาชิกทุกท่านได้ดูรายงานผลการประเมินแผนและตามที่ฝ่ายเลขานุการ
   ชี้แจงสรุปเพิ่มเติม มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ 
  

ที่ประชุม รับทราบไม่มีผู้ใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายก อบต. -  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ในการน าขยะมูลฝอยไปก าจัดจะน าไปก าจัดที่บ่อทิ้งขยะของ
 เทศบาลชะอ าซึ่งเป็นของบริษัท 
 - ในการตัดต้นไม ้ถ้าเป็นในบ้านเรือนให้เจ้าของบ้านขนและหาที่ท้ิงเอง 
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 - ปัญหาขยะที่เพ่ิมข้ึน รถส าหรับจัดเก็บมีคันเดียวถ้าหากเสียเป็นเวลาหลายวัน จะท าให้
 ขยะสะสม จึงเห็นว่าควรจัดซื้อรถจัดเก็บขยะเพ่ิมอีก 1 คัน 
 

นายสาโรจน์ ทับเพียร ขอให้ซ่อมแซ่มประตูน้ านาเตย 
 

นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย ์ ขอให้ซ่อมแซมป้าย ซอย 2 และ ซอย 9 และซ่อมแซมถนนทางไปตะโกงาม เส้นข้าง 
 อบต.เก่า  
 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขอติดตั้งกระจกโค้งทางออก รพ.สต. 1 ป้าย 
 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
 
 

 เลิกประชุมเวลา  1๒.45 น. 
 
 
 

 (ลงชื่อ)        ชวลิต   สังข์สน      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 ( นายชวลิต  สังข์สน ) 
     เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)      ทนงค์  หลักแหลม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 ( นายทนงค์  หลักแหลม ) 
                                     ประธานสภาฯ 
 


